

# สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล Digital Economy Promotion Agency

Ladprao Hills, 80 Soi Ladprao 4, Ladprao Rd.,  
Chom Phon, Chatuchack, Bangkok 10900, Thailand  
Tel : +66 2026 2333 E-mail : depathailand@depa.or.th  
www.depa.or.th



ที่ สศค.๐๕๐๓.๑ /ว.๐๑๒๗๕

๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ “บัญชีบริการดิจิทัล” เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้สินค้าและบริการดิจิทัล  
จากผู้ประกอบการและผู้ให้บริการดิจิทัลไทย

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ จังหวัด องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่นของรัฐ

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การจัดทำบัญชีบริการดิจิทัลเพื่อส่งเสริม  
ผู้ประกอบการดิจิทัลของประเทศไทย ได้มอบหมายสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นหน่วยงานจัดทำบัญชี  
บริการดิจิทัล และเป็นหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติบริการดิจิทัลจากผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการดิจิทัลไทย  
ที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีบริการดิจิทัล ประเภท Software และ Hardware and Firmware ฯลฯ อาทิ บริษัทมีมาตรฐาน  
CMMI, ISO สำหรับสินค้าและบริการ Software และ มาตรฐาน dSURE สำหรับ Smart Devices มีการระบุงราคาระ  
ที่ชัดเจน และเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมบัญชีกลาง พร้อมทั้งประกาศของสำนักงานเลขาธิการ เรื่อง กำหนดพัสดุ  
และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๔) เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการ  
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสินค้าและบริการดิจิทัลจากผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการดิจิทัลไทย นั้น

ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จึงขอความอนุเคราะห์ท่านเข้าถึงการใช้สินค้าและ  
บริการที่ได้รับการขึ้นทะเบียน “บัญชีบริการดิจิทัล” และเวียนหนังสือประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานภายใต้สังกัด  
ของท่าน เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ที่มีคุณภาพจากผู้ประกอบการและผู้ให้บริการ  
ดิจิทัลไทย ทั้งนี้ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุส่งเสริมดิจิทัลของหน่วยงานของรัฐ หากพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้างมีผู้ขายสินค้าหรือ  
ผู้ให้บริการเพียงรายเดียว ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการโดยตรง  
หรือ หากพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้างมีผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการตั้งแต่สองรายขึ้นไป ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างโดย  
วิธีคัดเลือก โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จะมีการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงรายการผลิตภัณฑ์ทุกเดือน  
สามารถศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ผ่าน QR Code ปรากฏตามท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐพล นิรมานพัชรินทร์)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ส่วนส่งเสริมการลงทุน

โทรศัพท์ ๐๒-๐๒๖๒๓๓๓ ต่อ ๑๒๖๖ (นายอดิชาติ)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ddi-ip@depa.or.th



รายละเอียดสินค้า



ประกาศสำนักงาน



ประกาศราชกิจจานุเบกษา



มติคณะรัฐมนตรี



วิธีทัศน์บัญชีบริการดิจิทัล